



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒๒ อัตรา
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๔
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธิพงษ์ ชยณัฐพงศ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1	119880	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านใต้ ตำบลนางหลวงเสน สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. นางสาวนิตยา คงแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
					2. นางสาวธิดาพร เทพรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มระบาด วิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัด สงขลา
2	119628	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3	119784	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
4	120133	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
5	119408	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหัวไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
6	119812	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
7	119815	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาวนธกร หมวกแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจพัฒนาและ ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ กองงาน คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุม โรค
8	120337	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช	1. นางสาวกิตติยาพร ศรีชู ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์ รวม โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ปฏิบัติราชการกลุ่ม งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
					2. นางสาวชฎาภรณ์ ดิษฐ์แก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
9	118120	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	นางเจษฎาภรณ์ ปลายดิ่ง ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11กรมสุขภาพจิต
10	119003	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
11	119741	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
12	120177	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลตำบลเขาพังไกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัว ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
13	120180	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านมายอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
14	120184	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลตำบลบางนบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
15	120187	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านพัทธสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
16	120262	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านพระพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลนาพรุ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
17	120270	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
18	120278	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่าพุด ตำบลกะหรอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
19	120283	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านตลาดโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
20	190433	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านควนชิง หมู่ที่ 9 ตำบลเคอิ่ง สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
21	161226	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านสามแยก ตำบลชะอวด สำนักงานสาธาณ สุขอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
22	141741	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองหม้อ ตำบลสวนหลวง สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก